



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๕๕๐

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปรุประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอภิรักษ์ ชื่อชานวงศ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑. สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ กระทรวงคมนาคม โดย นรม. เป็นประธาน มีเรื่องที่ต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ครั้งต่อไป นรม. จะหยิบยกประเด็น/หัวข้อที่ต้องการชี้แจง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น/หัวข้อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูล</p> <p>๒) การประชาสัมพันธ์ผลงานของ มท. ซึ่งปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน รอง ปมท. (ก) ในฐานะโฆษก มท. และรอง ปมท. (ส) ทำหน้าที่กลั่นกรองและคัดเลือกโครงการที่จะใช้จัดทำหนังสือไทยคู่ฟ้า ทั้งนี้ ควรจะได้เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของ มท. ให้สอดคล้องกัน โดยผนวกข้อมูลของ ศสน.มท. ด้วย และรัฐบาลต้องการให้จัดทำลักษณะของหนังสือพิมพ์ เป็นภาษาต่างๆ</p> <p>๓) การแถลงผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน นรม. จะแถลงในภาพรวม วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ หลังจากนั้นมอบหมายให้ รอง นรม./รมว.กระทรวงต่างๆ แถลงในสัปดาห์ถัดไป จึงให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการแถลงผลงาน</p> <p>๔) ให้ทุกกระทรวงต้องไปกำหนด ภารกิจ Roadmap เป้าประสงค์ วันเวลา งบประมาณ ต้องแยกประเภทงานให้ชัดเจน คือ งานตามแผนงานระยะยาว และงานนโยบายทั้งเรื่อง เร่งด่วน และไม่เร่งด่วน ซึ่งผลการประชุมดังกล่าว สนผ.สป. ได้มีบันทึกแจ้งให้ทราบ จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการประชุมและนำไปดำเนินการต่อไป</p> <p>๕) ให้ปรับการทำงานให้รับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ มีความเป็นกลุ่มชนทำให้ง่ายต่อการชักชวน ดังนั้นจึงควรมีการแยกประเภทของประชาชน จากฐานข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลัก โดยให้ มท. ร่วมกับ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลบุคคลให้ละเอียดขึ้น เช่น มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รายได้ และการถือครองที่ดิน เป็นต้น ทำให้หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ</p>	ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>วางแผน และแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน</p> <p>๖) เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมการเชื่อมโยงเส้นทาง</p> <p>๗) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการอุดมศึกษา แห่งชาติ ขอให้ มท. สํารวจมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีรูปแบบใดบ้าง การทดสอบคนที่จะจบมหาวิทยาลัยให้มีการสอบภาษาอังกฤษก่อน จบการศึกษา</p> <p>๘) พณ. ขอให้ มท. ช่วยเรื่องการกระจายสินค้าการเกษตร แก้ปัญหาหอมแดง มอบ พช. รับผิดชอบ</p> <p>๙) การพัฒนาคลองลาดพร้าว ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร จัดการน้ำ ซึ่ง กทม. ขอให้ช่วยเหลือดูแลคนในพื้นที่ ในเรื่องที่อยู่ อาศัย และอาชีพ มอบ รอง ปมท.(ถ) รับผิดชอบ</p> <p>๑๐) สธ. ฝาก มท. เรื่องการสร้างอาคารจอดรถใน สถานพยาบาลในเขต อปท. มอบ สธ. รับผิดชอบ</p> <p>๑๑) มีแนวคิดต่อไปการบริการสาธารณะจะเป็นการร่วมกัน ทำระหว่างประเทศ นรม. ให้ กกก.กฤษฎีกา ดูเรื่องกฎหมายต่างๆ</p> <p>๑๒) เรื่องมาตรา ๔๔ ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฯ ให้ทุก ส่วนราชการเสนอปัญหาติดขัดที่ทำให้ต้องใช้มาตรา ๔๔</p> <p>๑๓) มท. กับ กทม. ให้ดำเนินการไม่ให้คลองแสนแสบสกปรก และเรื่องการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวคิดเพิ่มเติม เช่น ต้องมีผนังกันน้ำท่วม กันน้ำเสียไม่ให้ไหลเข้า ฯลฯ</p> <p>๑๔) เรื่องเกี่ยวกับ ทด. ได้แก่ การสร้างชุมชนใหม่ให้มีการ บริหารจัดการตรงกลางเพื่ออำนวยความสะดวกหรือบริการโดยสะดวก ปลูกต้นไม้ริมทาง ให้ มท. หาที่ดินแบบนิคมอุตสาหกรรมมตะนคร</p> <p>๑๕) เพิ่มค่านิยมของคนไทย โดยเฉพาะค่านิยมของคนไทย ในการร่วมมือกับรัฐ</p> <p>๑๖) โครงการขนาดใหญ่ ไทย - ลาว - จีน นรม. เน้นที่ฝั่งขวา ของสะพานไทย - ลาว</p> <p>๑๗) การค้ามนุษย์ เรื่องการทำประมง</p> <p>๑๘) เรื่องธุรกิจการบิน</p> <p>๑๙) แต่ละประเทศมีบริบทการทำงานไม่เหมือนกัน เช่น การลงทุน ของจีนเน้นความรวดเร็ว คล่องตัว ในขณะที่ญี่ปุ่น เน้นการดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย และเสนอเรื่องเข้าสภาฯ อนุมัติตามขั้นตอน</p>	<p>พช.</p> <p>รอง ปมท.(ถ)</p> <p>สธ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. ข้อเสนอของ ปมท. ให้ ทต. และคณะทำงานกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย (กรณีสนามกอล์ฟอัลไพน์) ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๗๒๑/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๗ ที่มีรอง ปมท. (ม) เป็นประธาน สรุปร้องเกี่ยวกับที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ และนัดประชุมกับ ปมท. เพื่อติดตามความคืบหน้าในสัปดาห์หน้า</p>	ทต./คณะทำงานฯ
<p>๒. สรุปข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) การยกย่อง นายลี กวอน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่” ได้ถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ของการตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านได้ใช้วิสัยทัศน์อันยาวไกล นำพาความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจมายังประเทศสิงคโปร์ ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งของโลก และเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเอเชียอีกด้วย</p> <p>๒) การเดินทางไปประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการ ได้มีการหารือทวิภาคีในหลายประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การกระชับความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน การลงนามกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรกรรม การกระชับความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล</p> <p>๓) การศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา โดยมีมุ่งเน้น ๓ ภารกิจหลัก คือ (๑) การดำเนินงานตามภารกิจประจำ (๒) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ (๓) การดำเนินงานสำหรับการวางรากฐานเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลในอนาคต ทั้งนี้ จะดำเนินการทั้งในด้านการศึกษา การปรับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ และการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ การพัฒนาศึกษา ต้องมีความสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ด้วย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ไม่ใช่มารวมกันอยู่ตามเมือง</p>	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ใหญ่ๆ หรือใน กทม. อย่างเดียว รวมถึงต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การศึกษาทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการศึกษาในเศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p>๔) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าของประเทศไทย โดยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน แก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ และพัฒนาการท่องเที่ยว</p> <p>๕) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมในทำนองที่ว่า “เมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities)” ของกองทุนสัตว์ป่าโลก เป็นกิจกรรมที่ได้เชิญชวนให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมในการสร้างความยั่งยืน ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณามาตรการต่างๆ รวมถึงพันธสัญญาของเมืองจากรายงานที่แต่ละเมืองจัดทำขึ้นเพื่อคัดเลือกเมืองต้นแบบของแต่ละประเทศ สำหรับรางวัล “National Earth Hour Capital” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ เมือง เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเทศบาลตำบลมาบอำมฤต จ.ชุมพร เป็น ๓ ใน ๔๔ เมือง จาก ๑๖ ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมสุดท้ายจากทั้งหมด ๑๖๓ ประเทศ เมืองนี้ฉันรัก ๓ เมือง</p> <p>๖) แร่งงานประมง ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องการค้ามนุษย์ จำเป็นต้องแก้ไขในเรื่อง IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ที่ประเทศไทยถูกพาดพิงจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาว่าไทยทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศข้างต้นไม่รับซื้อสินค้าจากไทย เริ่มจากสินค้าประมงก่อน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องจริงจังกับนโยบาย zero tolerance (หลักการไม่ประนีประนอมใดๆ/ไม่มีข้อยกเว้นหรือความเห็นอกเห็นใจประการใด) ในทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปจากแผ่นดินไทย</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อจัดการปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง จึงได้กำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๓ เม.ย. ๕๘ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญ ผวจ. ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบนโยบายเรื่องการค้ามนุษย์แบบบูรณาการของจังหวัดอย่างครบวงจร โดยให้ ผวจ. เดินทางมาประชุมด้วย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ตนเอง แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสีกากี แขนยาว พร้อมกับให้จัดเตรียมข้อมูลประเด็นการค้ำมนุษย์เข้าร่วมประชุม</p> <p>๗) บทบาทของ ผวจ. นอ. ชุมชน ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ของไทย คือสงกรานต์ โดยให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง และการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม</p> <p>๒. ความเคลื่อนไหวทางการเมือง</p> <p>๑) ปัญหาเศรษฐกิจ กรณีที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีอีโอ) เข้ามาตรวจมาตรฐานกรมการบินพลเรือนของไทยพบว่าต่ำกว่าเกณฑ์และอยู่ระหว่างการแก้ไข จึงได้ลดอันดับมาตรฐานการบินของไทย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวม</p> <p>๒) การปฏิรูปศาสนา โดยมีประเด็นเรื่องการทำบุญชีแยกทรัพย์ส่วนตัวของพระกับทรัพย์เงินของวัด</p> <p>๓) การยกย่องรัฐธรรมนูญ มีประเด็นเรื่องการสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน มท.</p> <p>๔) ความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาล โดยมีการเรียกร้องให้ยกเลิกกฏอัยการศึก</p> <p>๓. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่สำคัญ ได้แก่ (๑) กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (๒) กลุ่มผู้พัฒนาชาติไทย (๓) กลุ่มประชาชนปกป้องประเทศ (๔) กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (๕) การวิสามัญคนร้ายที่ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จำนวน ๔ ราย เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธ</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รอง หน.สำนักงานเลขานุการ ศสน.มท. ได้สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มี.ค. ๕๘ ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ โดย ศมบ. กำหนดจัดประชุม ทาง VTC ในวันศุกร์ที่ ๓ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศปก.กท. มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กท./ผอ.ศมบ. เป็นประธาน โดยจะ VTC ร่วมกับ ผวจ.ชลบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, ภูเก็ต ผว.กท., มทภ. ๑-๔ และ ผบ.บข.น.</p> <p>๒. การส่งเอกสารที่เป็นการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทางไปรษณีย์ จากการที่ตรวจพบการส่งเอกสารฯ จากพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไปที่ปลายทาง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นกลวิธีใหม่ของกลุ่ม</p>	<p>ศสน.มท.</p> <p>ปภ./จ.ชลบุรี/ ขอนแก่น/ เชียงใหม่/ ภูเก็ต/กทม.</p> <p>ปค./หน่วยงาน ด้านการข่าว</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ต่อต้าน เนื่องจากถูกจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวใน Social Network ปราบปรามการนี้สอดคล้องกับการแพร่ใบปลิวต่อต้าน คสช. ในพื้นที่ จ.ระยอง โดยมุ่งหวังให้มีการถ่ายไลน์เอกสาร เพื่อส่งต่อไปกลุ่มอื่นๆ</p> <p>๓. NGOs และสื่อท้องถิ่นเสนอรัฐบาลสวีเดนปรับระดับความร่วมมือทางทหารกับไทย กระทรวงการต่างประเทศ รายงาน กรณีสวีเดนยกเลิกความร่วมมือทางการทหารกับซาอุดีอาระเบีย ออท. ไทยประจำสวีเดน ได้รายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ องค์กร Swedish Peace and Arbitration Society เสนอให้รัฐบาลสวีเดนยกเลิกความร่วมมือทางทหารกับประเทศไทยด้วย นอกจากนี้สื่อท้องถิ่นของสวีเดนได้เสนอข้อคิดเห็นว่าผลจากการปฏิบัติทำให้ประเทศไทยมีความเป็นเผด็จการมากขึ้น จึงเสนอรัฐบาลสวีเดนให้ปรับระดับความร่วมมือทางทหารกับไทยด้วยเช่นกัน</p> <p>๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่มีการเกณฑ์ทหาร ในช่วงต้นเดือน เม.ย. ซึ่งจะเป็นหัวระยะเวลาที่มีการเกณฑ์ทหารใน กทม. และทุกจังหวัด ซึ่งมักมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายระหว่างกลุ่มวัยรุ่นอยู่เป็นประจำ สาเหตุจากการดื่มสุราและของมีเมาที่มีขายอยู่รอบนอกบริเวณสถานที่เกณฑ์ทหาร จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่มีการเกณฑ์ทหาร</p> <p>๕. การร้องเรียนการบุกรุกสวนป่า จ.สุราษฎร์ธานี คมบ. ขอให้ มท. ประสานศูนย์ดำรงธรรม จ.สุราษฎร์ธานี กรณีการร้องเรียนว่ามีนายทหารพาชาวบ้านบุกรุกสวนป่า (เพื่อปลูกต้นปาล์ม) ในเขต อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>๖. การช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวไทยที่ตกค้างในประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงแรงงานรายงานการจัดชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวไทยตกค้างบนเกาะอัมบน หรือเกาะเบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย พบว่าตัวเลขเบื้องต้นเป็นลูกเรือชาวไทยประมาณ ๗๕๐ คน ซึ่งการเดินทางไปสำรวจและช่วยเหลือร่วมกับทางรัฐบาลอินโดนีเซียจะใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน</p> <p>ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของ คมบ. ซึ่ง ปมท. ให้ ดำเนินการ</p> <p>๑. ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ (มอบ ปก. เตรียมข้อมูล/แจ้ง ผวจ.ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และ ผว.กทม.)</p>	<p>ตท.สป.</p> <p>กทม./จังหวัด</p> <p>ศตธ.มท</p> <p>ปก.</p> <p>ปก./จ.ชลบุรี/ ขอนแก่น/ เชียงใหม่/ภูเก็ต/</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>เตรียมข้อมูลพร้อมเข้าประชุม/มอบ ศสส.สป. ประสาน คมบ. เตรียมการเชื่อมสัญญาณการประชุม)</p> <p>๒. การส่งเอกสารที่เป็นการต่อต้านสถาบันฯ (มอบ ปค. ติดตาม)</p> <p>๓. การร้องเรียนการบุกรุกสวนป่า จ.สุราษฎร์ธานี (มอบศูนย์ดำรงธรรม)</p>	<p>กทท./ศสส.สป.</p> <p>ปค.</p> <p>ศตธ.</p>
<p>๔. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ใน ประเด็น ที่ เกี่ยวข้องกับ มท.</p>	<p>ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รอง หน.สำนักงานเลขาธิการ ศสน.มท.</p> <p>รายงานสรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ จำนวน ๒๑ เรื่อง</p> <p>๑. เรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๙ เรื่อง เช่น (๑) ร่าง พรบ. ผังเมืองฉบับที่ ... พ.ศ. ๒๕๑๘ (๒) ร่างกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวม จ.สิงห์บุรี (๓) ผังเมืองรวม เมืองอุทัยธานี (๔) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น</p> <p>๒. เรื่องที่หน่วยงานอื่นเสนอขอความเห็น มท. จำนวน ๑๒ เรื่อง เช่น (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็น เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ (๒) กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขอความเห็น เรื่อง รายงานผลการประชุมทวิภาคี ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๒ (๓) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอความเห็น เรื่อง การปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer หรือ CGEO) ของหน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้หน่วยงานติดตามเรื่องที่เสนอขอมติ ครม. ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน</p> <p>๒. การตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเนื้อหา ก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p>	<p>หน่วยงานที่ นำเรื่อง เพื่อเสนอความเห็น เข้า ครม.</p>
<p>๕. การประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘</p>	<p>รอง ปมท.(ส) สรุปเรื่องจากการประชุมฯ ได้แก่</p> <p>๑. การจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรม ซึ่ง สน.สป. ได้บันทึกเทปภาพบรรยากาศและแทรกเนื้อหาสาระเพื่อเผยแพร่ต่อไป</p> <p>๒. การรับเรื่องร้องเรียนของ ศตธ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน ๒๕ เรื่อง ๑๔ เรื่องเป็นของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ๑๑ เรื่องเป็นเรื่องจากจังหวัดอื่นๆ เช่น ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๓. เรื่องที่ นรม. สั่งให้ดำเนินการ ได้แก่ เรื่องด้านสิ่งขจรให้เป็น</p>	<p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/ รอง ปมท.(ถ)/ รอง ปมท.(ส)/ ผ.ช.สฤชดี</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>จุดผ่านแดนพิเศษ เรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยที่ อ.หัวหิน ซึ่ง นรม. เห็นชอบในหลักการ เรื่องโมเดลนครราชสีมา ซึ่ง มท. ได้กรองงาน และประสานกับ กษ. และ ทส. โดยในปี ๒๘ จะใช้งบ Function ที่ยังใช้ไม่หมด</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. จากการประชุม ครม.นอกสถานที่ฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรม และการลงพื้นที่ดูการจัดระเบียบชายหาด ซึ่งมีเรื่องสำคัญๆ เช่น การสร้างมหาวิทยาลัย ด้านสิงขร การใช้ที่ดิน การจัดระเบียบชายหาด ฯลฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ มท. เช่น เรื่องเครื่องตัดหญ้า/ตัดอ้อย จุดตัดรถไฟ ไฟส่องสว่างที่สาธารณะ SMEs เรื่องนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จ.เชียงใหม่ การนำยางพาราใช้สร้างถนน เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ตู้ฟักไก่ มีราคาแพง มอบ มท. กับ กษ. และสถาบันการศึกษาคิดประดิษฐ์ให้มีราคาถูกลง รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการประชุมและดำเนินการตามข้อสั่งการ</p> <p>๒. ผลการประชุมเกี่ยวกับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนมอบ ตท.สป. ดำเนินการ</p> <p>๓. งานศูนย์ดำรงธรรม เป็นงานที่สำคัญของ มท. จึงควรให้ความสำคัญในการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตท.สป.</p> <p>ศตธ.</p>
<p>๖. การบริหารงบประมาณของ สถ.</p>	<p>อธิบดี สถ. รายงานการบริหารงบประมาณของ สถ. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. ภาพรวม ได้ร้อยละ ๖๓.๑๖ แต่การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนยังคงมีปัญหา ในส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการแก้ไขที่ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ มีประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ในภาพรวมคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ประมาณ ร้อยละ ๘๐ วงเงินประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ จะเบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ ๒๒</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ต้องแยกประเภท โดยแบ่งเป็นยอดเบิกจ่ายลงทุน ยอดเงินที่มีลงนามก่อนนี้ผูกพันแล้ว สำหรับอำเภอที่มีปัญหาติดขัดให้ ปค. ติดตามและพิจารณาการทำงานของนายอำเภอ</p> <p>๒. เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ กรม/รัฐวิสาหกิจ และ สบจ.สป. สรุปลงให้เป็นแบบเดียวกัน ปัญหาติดขัดต้องชี้แจงให้ชัดเจน</p>	<p>สถ./ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๗. ขั้วราชการของ สธ.	<p>อธิบดี สธ. รายงานเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ยางพาราที่คั่งค้างอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สธ. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในพื้นที่ อปท. โดยได้แจ้ง อปท. จำนวน ๗,๘๕๑ แห่ง สักรวจว่ามีสถานที่ก่อสร้างใดบ้างที่สามารถใช้ยางสังเคราะห์ได้ จากการสำรวจพบว่า ขณะนี้มีพื้นที่ที่สามารถนำยางสังเคราะห์มาใช้ดำเนินการได้ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ตรม. เช่น คู่งริทา สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามแบดมินตัน ฯลฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศคุณสมบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศ มอก. องค์การสวนยางจะนำเสนอเข้า ครม. ของบกลางจัดสรรให้ อปท. ใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในโรงเรียนในสังกัด อปท. และในส่วนของถนน ซึ่งภาคใต้มีความสนใจจะนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการสร้างถนนแต่ยังติดปัญหาเรื่องมีราคาค่อนข้างแพง</p>	สธ.
๘. ขั้วราชการของ ยผ.	<p>อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ ได้แก่วางเรื่องผังเมืองชายหาด ขณะนี้ ยผ. ได้ตั้งงบประมาณ ปี ๕๙ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณชายหาด ถ.ดำเนินเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเรื่องผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีความเห็นขัดแย้ง โดยสภาอุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ถอนประกาศ แต่กลุ่ม NGO ขอให้ประกาศใช้ โดย ยผ. ได้แจ้งให้ทั้งสองฝ่ายมาประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป และจะนำเรียน รมว.มท. เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๒. การแก้ไขกฎหมายผังเมือง ดังนี้ แก้ไขจากเดิมเป็นกฎกระทรวงมีอายุ ๕ ปี ต่อได้ ๑ ปี ๒ ครั้ง เป็นไม่มีหมดอายุ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมือง</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาขยะ โดยที่ จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นไปตามแผน กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘ สำหรับการออกแบบในพื้นที่ จ.นครปฐม สระบุรี และ จ.ลพบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. ๕๘</p> <p>๔. การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานประปาไฟฟ้า ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ซึ่ง กฟภ. และ กปภ. มีความต้องการใช้พื้นที่ของรัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะกั้นพื้นที่ให้ สำหรับบางพื้นที่ที่ต้องการใช้นอกพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ขอให้ กฟภ. และ กปภ. เสนอรายละเอียดพื้นที่</p>	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่ต้องการเข้าคณะอนุกรรมการฯ ที่ รมว.มท. เป็นประธานพิจารณา</p> <p>๕. การสำรวจกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศ ขณะนี้ได้ผลการสำรวจแล้วอยู่ระหว่างการนำเสนอ รมว.มท. ทราบ พบว่าพื้นที่ ๗๖ จังหวัด มีกระแสไฟฟ้า ๑๖ จังหวัด ๒๗ แห่ง ใช้ได้ตามปกติ ๒๓ แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง ๓ แห่ง ที่ จ.กำแพงเพชร ลำพูน และ จ. เลย ยกเลิกใช้ ๑ แห่ง ที่ จ.ชัยนาท</p>	
๙. ขัอราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นางสายพิรุณ น้อยศิริ) รายงานเรื่องตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม โดย มท. รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๓ พ.ย. ๕๘ ใช้ชื่อว่า “ตลาดนัด OTOP ไทย หัตถกรรม และของตกแต่งบ้าน ซึ่ง พช. รับดำเนินการ และจะตั้งงบประมาณของปี ๒๕๕๙ ดำเนินการ</p>	พช.
๑๐. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) ผู้ว่าการ กปน. ผู้บริหาร และคณะตรวจติดตามสถานการณ์น้ำได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขื่อนหลักฝั่งตะวันตก เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และ เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มี.ค. ๕๘</p> <p>๒) กปน. มอบของขวัญปีใหม่ไทย โดยตั้งแต่วัดการอ่านน้ำ ๑ เม.ย. ๕๘ โดยจะยกเว้นการเก็บค่าน้ำขั้นต่ำ ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และ มท. และเป็นของขวัญปีใหม่ไทยในเทศกาลสงกรานต์ สำหรับผู้ใช้ที่มีการใช้ไม่เกิน ๕ ลบ.ม./เดือน</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) ผู้ว่าการ กปภ. ติดตาม รมว.มท. ตรวจราชการ ณ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่ามีประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำประปา ซึ่ง กปภ. จะได้วางแผนดำเนินการต่อไป</p> <p>๒) กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดรับภัยแล้ง มีพื้นที่ที่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา ๓ สาขา คือ สาขาท่าตะโก สาขาอำนาจเจริญ และสาขาปากธงชัย และพื้นที่ที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง จำนวน ๒๐ สาขา</p> <p>๓) กปภ. ร่วมประชุมหารือแผนบริหารจัดการน้ำกับชลประทาน จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. ร่วมกับ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดตัวรถบัสโดยสารไฟฟ้า (E-Bus)</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป</p> <p>๒) กฟน. จัดกิจกรรมมอบความสุขสร้างรอยยิ้มแก่ผู้พิการทางสายตา โดยจัดชมภาพยนตร์ เพื่อผู้พิการทางสายตา เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ตอน ยุทธหัตถี” ณ โรงภาพยนตร์ SF ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๘</p> <p>๓) กฟน. ร่วมโครงการ “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ปี ๒๕๕๘ (60 + Earth Hour 2015) โดยมีเมืองต่างๆ กว่า ๗,๐๐๐ เมืองจาก ๑๖๒ ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Change Climate Change” (ปิดเพื่อเปลี่ยน) ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๘ ช่วงเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. พบว่าในพื้นที่ กทม. สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลดลง ๑,๙๔๐ เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นค่าไฟฟาลดลง ๗,๔๙๙,๐๖๘ บาท และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ๑,๑๒๗ ตัน</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กฟภ. ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดรายงานภาพาดประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้แนวคิดถวายพระพรอุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชา สุขใจ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘</p> <p>๒) โครงการปลูกป่าชายเลนกลุ่มโครงการเมืองสวย น้ำใส พื้นที่อนุสรณ์สถานเรือหลวงประแสร์ ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง ปลูกป่าชายเลนจำนวน ๘,๙๐๐ ต้น เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘</p> <p>๓) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (เพิ่มเติม) คือ พื้นที่ จ.หนองคาย โดยจะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณาในวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ ต่อไป</p> <p>๕. องค์กรตลาด</p> <p>อต. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้คุณตาคุณยาย ณ สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี หลวงพ่อลำไย อุบลรัตน์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘</p> <p>ประเด็นที่ รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ขอให้รัฐวิสาหกิจ มท. ส่งผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน โดยเขียนเป็นบทความส่งให้รอง ปมท. (ส) เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานของ มท.</p>	<p>กฟภ.</p> <p>อต.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p>๑๑. การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท.</p>	<p>ผอ.สนผ.สป. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ผลเบิกจ่ายงบประมาณของ มท. ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๕๖.๖๐ เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๘.๖๘</p> <p>๒. ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ ๗ เม.ย. ๕๘ ครม. จะพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่กรมและรัฐวิสาหกิจเสนอ หลังจาก ที่ ครม. เห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกกรม และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณ ส่งข้อมูลการปรับปรุงงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน ให้ สนผ.สป. ภายในวันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ เพื่อจะประมวลและนำเสนอ รมว.มท. ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘</p> <p>รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ให้ สนผ.สป. รายงานประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยทำเป็นบันทึกเสนอ</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป.</p>
<p>๑๒. เรื่องอื่นๆ</p>	<p>ผต.มท. (นายวิชิต ชาทไพลีฐ) ให้ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า</p> <p>๑. การลงนามในสัญญาภายใน ๓๑ มี.ค. ๕๘ ให้ครบทุกจังหวัด ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากปัญหาระเบียบพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การสมทบเงินของท้องถิ่นซึ่งต้องขออนุมัติจากส่วนกลางและเสนอสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ให้ ผวจ. ตรวจสอบและขอเหตุผลที่ทำให้ลงนามไม่ทัน</p> <p>๒. ปัญหาที่ต้องรับการแก้ไข สืบเนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ ที่มีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น ๓๐๐ บาท ทำให้เกิดการทิ้งงานเป็นจำนวนมาก แต่ต่อมามี มติ ครม. ในการขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับ ทำให้ผู้รับจ้างมาร้องขอคืนเงินค่าปรับ และกระทรวงการคลังให้ใช้งบของจังหวัด แต่จังหวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงขอความเห็นว่ามีข้อเสนอของงบประมาณของจังหวัดให้เพิ่มวงเงินการบริหารจัดการของ ผวจ.</p> <p>รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ให้ สบจ.สป. รับข้อเสนอของ ผต.มท. ดำเนินการและเสนอ ปมท. พิจารณา</p>	<p>สบจ.สป.</p>